



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 ตุลาคม 2566



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## สถานการณ์น้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, acnews, ch7, pptvhd36, thailandplus, thaigov)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย จากการคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยพายุไต้ฝุ่น "โคอินู" มีจังหวัดที่ต้องติดตามผลกระทบจากสถานการณ์वादภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด คือ 1.กาฬสินธุ์ จากเขื่อนเต็มความจุ 2.อุบลราชธานี จากการรับน้ำมูลและชี และ 3.พิจิตร พิษณุโลก และนครสวรรค์ ที่รับน้ำจากสุโขทัย ขอให้ทุกจังหวัดที่มีสถานการณ์ติดตามเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มาจากน้ำท่วม ซึ่งพบว่าเป็นโรคน้ำกัดเท้ามากที่สุด รองลงมาโรคระบบผิวหนัง เช่น ผื่นคัน แพ้ และโรคระบบทางเดินหายใจ พร้อมปรับรูปแบบการจัดบริการให้เข้าถึงสะดวก และให้การดูแลสุขภาพกายและจิตใจประชาชนอย่างต่อเนื่อง

- ภาพรวมตั้งแต่ 1 ก.ย. - 6 ต.ค. 2566 มีสถานการณ์สะสม 30 จังหวัด ผู้เสียชีวิตสะสม 16 ราย และบาดเจ็บ 8 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด 5 ลุ่มแม่น้ำ แต่แนวโน้มลดลงทั้งหมด สำหรับสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบสะสม 15 แห่ง ในจังหวัดลำปาง ร้อยเอ็ด นครนายก ตรวค แม่ฮ่องสอน ระนอง เชียงราย กาฬสินธุ์ และแพร่ เป็นรพ. 2 แห่ง สสอ. 1 แห่ง และ รพ.สต. 12 แห่ง เปิดให้บริการปกติแล้ว เหลือปิดให้บริการ 1 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านดอนยานาง จ.กาฬสินธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, hfocus, isaranews, thecoverage)

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง และ รพ.ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จัดระบบให้รักษาต่อเนื่อง ผู้ป่วยเข้ารับรักษา รพ.ตามสิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วน รพ.เรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาที่ สปสช. พร้อมจัดส่งน้ำยาล้างไตถึงบ้านผู้ป่วยได้ตามปกติ

## นโยบายขยายเวลาเปิดสมัคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, hfocus, isaranews)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีนายกรัฐมนตรีนโยบายพิจารณาขยายเวลาเปิดสมัคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวว่า อยู่ระหว่างการหารือ เบื้องต้นมีการกำหนดโซนนิ่งที่มีความเหมาะสม เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก่อน ส่วนการขยายเวลาจากเดิมยังไม่มีการสรุป ซึ่งในมุมมองของ สธ. หากจะมีนโยบายแบบนี้ต้องคำนึงว่าต้องไม่กระทบด้านสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุล ส่วนกลุ่มที่จะเข้าไปใช้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนต้องกำหนดเกณฑ์อายุที่ชัดเจน เพราะเห็นผลชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านสุขภาพจิต สติปัญญา และสังคม ย้ำจุดยืนของ สธ. ไม่คัดค้านนโยบายดังกล่าว ยังคงส่งเสริมสนับสนุน แต่ต้องมีมาตรการที่จะปกป้องคุ้มครองเรื่องมิติสุขภาพให้ดี

## ถ่ายโอน รพ.สต.

1. บทสัมภาษณ์พิเศษ รมว.สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์พิเศษถึงแนวทางการถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ. ให้เชื่อมโยงประสานอย่างไรต่อไปว่า ในมุมมอง สธ. จะไม่ใช้วิธีการที่เน้นตัวบุคคลที่จะถ่ายโอน แต่จะเน้นเชิงระบบ เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง แล้วนำระบบเข้าไปดำเนินการเพื่อลดการแบ่งแยก หากทำได้บุคลากรก็จะรู้สึกว่าเป็นหมอมองชาวบ้าน และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องสนับสนุนให้ดีที่สุด ส่วนการที่จะให้ คกก.พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมโยงแต่ละหน่วยงานให้การดำเนินงานไร้รอยต่อนั้น เพื่อบูรณาการการให้บริการในมิติสุขภาพของทุกหน่วยงาน ซึ่งหลายกระทรวงไม่ได้รับการศึกษาผู้ป่วย แต่เป็นผู้กำหนดสุขภาพได้

2. ปัญหาความสับสนข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการถ่ายโอนฯ เผยว่า ขณะนี้บุคลากรที่แจ้งความประสงค์ถ่ายโอนจากรพ.สต. ไป อบจ. มีส่วนหนึ่งประสบปัญหารายงานตัวที่ท้องถิ่นแล้ว แต่กลับถูก สธ. ทำหนังสือให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ทำให้เกิดความสับสน ซึ่งมติคณะอนุกรรมการถ่ายโอนฯ จะยึดข้อมูลจาก สธ. เป็นหลัก เป็นไปตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ ใครได้สิทธิ์ไปรายงานตัว ถือว่าสังกัด อบจ. แล้ว แต่เพื่อความสบายใจ รอ สธ. เคลียร์ข้อมูลภายใน 31 ต.ค. ล่าสุดมอบให้ อบจ.ทำบันทึกข้อความรายบุคคลให้คนที่ต้องกลับไปปฏิบัติงาน สธ. จนกว่าจะกลับมาทำงาน อบจ. ให้ถือว่า ไม่ขาดราชการ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>มาตรฐานระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กองวิศวกรรมการแพทย์ พัฒนามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติสำหรับส่งเสริมให้ รพ.สังกัด สธ. และรพ.สังกัดหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง รพ. และชุมชนในพื้นที่ สู่การเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำจังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2566 มีสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 6 แห่ง แบ่งเป็นระดับจังหวัด 1 แห่ง คือ รพ.พัทลุง และระดับพัฒนาดีเด่น 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.อุตรดิตถ์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบรวมทั้งสิ้น 15 แห่ง ในทุกเขตสุขภาพ</p>	-
<p><b>ส่ง ด.ช.14 เข้าสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์กรณีกรณีพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำตัวเด็กชายวัย 14 ปี ที่ก่อเหตุความรุนแรงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอน เข้ารับการรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 5 วัน เนื่องจากยังปรับตัวเข้ากับสถานพินิจฯ ไม่ได้ ว่า ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลจาก ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แต่เบื้องต้นทุกอย่างเป็นไปตามแนวทางที่วางแผนการรักษาไว้ตั้งแต่ต้น</p>	-
<p><b>มะเร็งเต้านม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv, thereporter)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนผู้หญิงไทยทุกคนสนใจดูแลสุขภาพเต้านมของตนเอง โดยการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ง เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หลีกเลี่ยงการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงโดยไม่จำเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้</p>	-
<p><b>การปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลาในไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, thereporter, sondhitalk, thailandplus, hfocus, mcot, news1live, newtv)</p> <p>- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผยข้อมูลการตรวจยืนยันสายพันธุ์ของเชื้อซาลโมเนลลาทางห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่าง ม.ค.-ก.ค. 66 ได้รับตัวอย่างเชื้อบริสุทธิ์ที่ตรวจจากผู้ป่วย อาหาร และสิ่งแวดล้อม 96 ตัวอย่าง พบว่า สายพันธุ์ที่พบมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ Salmonella Amsterdam, Salmonella Brunei และ Salmonella Weltevreden พบในวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ น้ำอุปโภค และผักสลัด นอกจากนี้ มีรายงานตรวจพบเชื้อในผลิตภัณฑ์นำเข้า ณ ด่านตรวจสินค้าของสหภาพยุโรป ในขนมฮาลาลจากซีเรีย ในกุ้งขาวแวนนาไมและในเห็ดหูหนูดำแห้งจากเวียดนาม ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยเช่นกัน พร้อมแนะผู้บริโภคควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่สะอาด</p>	-
<p><b>เตือนเครื่องดื่มสมุนไพรเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, mcot, thailandplus)</p> <p>- อย. ออกประกาศเตือนผู้บริโภคระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ หัวปลีผสมขิง และใบเตย ชนิดผง (ตราไออุ่น) ขายทางออนไลน์ อ้างสรรพคุณเกินจริง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกสั่งระงับโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายไปแล้ว แต่ตรวจพบว่ายังมีการโฆษณาขายทางออนไลน์อยู่</p>	-
<p><b>อก.เร่งส่งยารักษาไขหวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- องค์การเภสัชกรรม เร่งผลิตและเริ่มจัดส่งยาโอเซลทามิเวียร์ให้กับ รพ. ต่าง ๆ โดยยาโอเซลทามิเวียร์สำหรับเด็กเล็ก ขนาด 30 มก. จัดส่งถึง รพ.บางส่วนแล้ว อาทิ รพ.ศิริราช รพ.สมุทรปราการ รพ.หลวงพ่อกวีศักดิ์ รพ.บางใหญ่ รพ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รพ.กระทู้แบน จ.สมุทรสาคร รพ.อ่างทอง รพ.โพธิ์ทอง รพ.ไชโย จ.อ่างทอง ส่วนขนาด 45 มก. สำหรับเด็กโต ได้ผลิตและพร้อมกระจายในวันที่ 9 ต.ค.นี้ และขนาด 75 มก. สำหรับผู้ใหญ่ จะเริ่มทยอยจัดส่ง 10 ต.ค. ขณะเดียวกันมีวัตถุดิบใช้ผลิตยาโอเซลทามิเวียร์ ประมาณ 2,800 กก. ผลิตได้ประมาณ 26 ล้านเม็ด</p>	-
<p><b>โครงการถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (nationtv)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. เผยว่า สวรส. ร่วมกับ สธ. อว. สกพอ. และร.ร.แพทย์ต่าง ๆ ดำเนินแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ทำการถอดรหัสพันธุกรรมคนไทยทั้งจีโนมไปแล้ว 20,000 คน ในผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค โดยวาระเร่งด่วน คือ การจัดทำเกณฑ์การขอใช้ข้อมูลที่ได้ถอดรหัสพันธุกรรมแล้วไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ สำหรับเฟส 2 ของโครงการ เมื่อถอดรหัสพันธุกรรมครบ 50,000 คนตามเป้า และถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จะขยายฐานข้อมูล</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พันธุกรรมเป็น 80,000-100,000 คน ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค พร้อมระบุ โครงการนี้มีส่วนสนับสนุนนโยบายของ รมว.สธ. เช่น การส่งเสริมการมีบุตร โดยจีโนมิกส์จะช่วยให้เด็กเกิดใหม่มีคุณภาพ</p>	
<p><b>สถานการณ์โรคติดเชื้อใน กทม.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด          - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุม คกก.โรคติดต่อกรุงเทพฯ ติดตามสถานการณ์โรคที่มีผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก โดยโรคโควิด 19 ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ไม่น่ากังวล ส่วนโรคฝีดาษวานร ผู้ติดเชื้อลดลง แต่ยังคงให้ระวังในกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่ม ด้านโรคไข้เลือดออกมีการเฝ้าระวังและกำหนดมาตรการเชิงรุกจนผู้ป่วยลดลง สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงขึ้น 2 เท่า ขณะที่วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาฉีดไปกว่า 95% แล้ว โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้บริหารจัดการวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวีในกลุ่ม นร.หญิงชั้น ป.5 - ม. 6 (11-20 ปี) ตามนโยบาย สธ. และเห็นชอบให้ผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า</p>	-
<p><b>โฆษณาขาย ATK ตรวจ 3 โรคในครั้งเดียว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ facebook          - เพจ Pearl Pearl Family โปสต์โฆษณาขายชุด ATK อ้างตรวจได้ทั้งโรคโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ และ RSV ได้ภายในชุดเดียว ลักษณะชุดตรวจแบ่งเป็น 3 ช่อง ยี่ห้อ CEM</p>	-